

31 Tháng 5 2013

Giúp Cho Con Quý Vị Học Giỏi Môn Toán Bằng Chương Trình ALEKS®

Kính Gởi Quý Phụ Huynh,

Con quý vị đã ghi danh học Chương Trình ALEKS, một chương trình dạy toán trực tuyến từ lớp 3-12. ALEKS sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (máy vi tính) và đặt câu hỏi thích ứng để trắc nghiệm kiến thức của học sinh về môn Toán đồng thời giảng dạy học sinh dựa trên những gì mà học sinh **sẵn sàng học hỏi**. Con quý vị có thể sử dụng Chương Trình ALEKS tại nhà, ở trường, hoặc bất cứ nơi nào có máy vi tính và internet.

Quý vị có thể tham gia vào quá trình học tập của con mình bằng cách khuyến khích em sử dụng ALEKS ở nhà. Con quý vị chỉ cần đăng nhập tên và mật mã vào trang web www.aleks.com và học trên ALEKS Pie là chương trình được thiết kế theo nhu cầu học tập cho riêng em.

Để theo dõi sự tiến bộ của con quý vị ở Chương Trình ALEKS, hãy kêu con quý vị đăng nhập vào chương trình và nhấp vào kết nối Reports ở góc bên phải phía trên. Quý vị sẽ thấy báo cáo tự động ghi rõ chi tiết kiến thức hiện thời của con quý vị cũng như quá trình tiến bộ trong Chương Trình ALEKS. Quý vị cũng có thể nhấp vào phần Review để biết phần nào con quý vị cần phải học thêm.

ALEKS Là Chương Trình Toán Trực Tuyến Dựa Trên Các Nghiên Cứu:

- Giáo dục kiến thức cá nhân học sinh qua hệ thống trí tuệ nhân tạo (máy vi tính)
- Phương pháp học để giải bài toán để tránh loại câu hỏi trắc nghiệm
- Màn hình tự động báo cáo tiến bộ của học sinh dựa vào Tiêu Chuẩn Chung của Tiểu bang
- Toàn bộ song ngữ- Anh Ngữ và Tây Ban Nha
- Sử dụng trực tuyến không giới hạn – Thích hợp cho máy PC và Mac
- Bảng Cửu Chương - Chương trình toán học cho phép toán cộng trừ, nhân, chia.

Ngoài việc giúp cho môn Toán trở nên thú vị và phong phú hơn, Aleks cho phép học sinh học tập theo tốc độ riêng của mình bằng cách sử dụng một phương hướng học tập theo nhu cầu cụ thể của từng cá nhân học sinh. Việc cá nhân hóa giảng dạy mang lại động lực học tập lớn lao, giúp cho học sinh được thành công và tự tin về khả năng toán của mình.

Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ khuyến khích con em sử dụng ALEKS ở nhà để em có thể trải nghiệm kết quả học tập môn Toán. **Để biết thêm thông tin về ALEKS, vui lòng truy cập www.aleks.com.**

Chúc May Mắn,

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về nội dung của tài liệu này, hoặc muốn liên lạc với chúng tôi về bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến việc học của con mình, xin hãy để lại lời nhắn số 215-400-8486, hoặc viết thư trực tuyến cho Trung Tâm Trợ Giúp tại địa chỉ www.philasd.org/language/vietnamese/help. Chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với quý vị.

ALEKS is a registered trademark of ALEKS Corporation.